
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ         โทร.๑๒๔                        
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เรื่อง   ขอรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  

 ตามที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน  เพ่ือใช้ด าเนินการเก่ียวกับข้องร้องเรียน นั้น 

 ในการนี้ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนปี 2562 
ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีจ านวน 1 เรื่อง  
1.1 เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ไม่ประจ าอยู่ ณ จุดบริการ จ านวน 15 ครั้ง  

การด าเนินการ ทางคณะกรรมการความเสี่ยงได้ด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา โดยคณะกรรมการบริหารมีมติให้ด าเนินการเซ็นรับทราบการ
ปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินการ ยังพบว่ามีรายงานอยู่แต่น้อยลงกว่าเดิม คณะกรรมการความ
เสี่ยงก าลังติดตาม 

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีจ านวน – เรื่อง 
3. ข้อร้องเรียนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาล   มีจ านวน  4  เรื่อง  

1.1 ขยะล้นถัง จ านวน  3 ครั้ง 
การด าเนินการ ทางคณะกรรมการความเสี่ยงได้ด าเนินการแจ้งให้ทางกลุ่มงาน
บริหารด าเนินการ โดยทางกลุ่มงานบริหารได้จัดการเปลี่ยนถังขยะให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
ผลการด าเนินการ ไม่พบข้อร้องเรียนหลังด าเนินการ 

1.2 ห้องน้ าไม่สะอาด  จ านวน  5 ครั้ง 
 การด าเนินการ ทางคณะกรรมการความเสี่ยงได้ด าเนินการแจ้งให้ทางกลุ่มงาน
บริหารด าเนินการ โดยทางกลุ่มงานบริหารได้ด าเนินการเปลี่ยนพนักงานท าความ
สะอาดประจ าจุด  
ผลการด าเนินการ ไม่พบข้อร้องเรียนหลังด าเนินการ 

1.3 ที่จอดรถไม่มีที่บังแดด จ านวน  1  ครั้ง 
 การด า เนินการ ทางคณะกรรมการความเสี่ ยงได้ด า เนินการแจ้ ง ให้ทาง
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบ ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ชี้แจงเนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถสร้างโรงจอดรถได้   
ผลการด าเนินการ ไม่พบข้อร้องเรียนหลังด าเนินการ 
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1.4 อาคารสีหลุดร่อนดูไม่สวยงาม จ านวน  3 ครั้ง 
 การด า เนินการ ทางคณะกรรมการความเสี่ ยงได้ด า เนินการแจ้ ง ให้ทาง
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบ ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ชี้แจงเนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถท าการทาสีอาคารใหม่
ได้   
ผลการด าเนินการ ไม่พบข้อร้องเรียนหลังด าเนินการ 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                                

(นายสุเทพ  ปัญญา) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

 

- ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


